

ด่วนมาก

ที่ กต ๐๔๐๒/๕๔๘



๕ เมษายน ๒๕๖๕

สคค.

ส่ง : กคค.

รับที่ : ล541/65

5 เม.ย. 2565 เวลา 16.45 น.



กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

เรื่อง รัฐบาลเนการาบรูไนดารุสซาลามเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประวัตินายเปงจี้รัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปงจี้รัน ฮาจี ซัลเลฮ์
๒. ข้อมูลเนการาบรูไนดารุสซาลาม
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ด่วนมาก ที่ รก ๐๐๐๔/๒๗๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กคค. รับที่ ๕๕๖
วันที่ ๕ เม.ย. 2565
เวลา 17.00 น.

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่องรัฐบาลเนการาบรูไนดารุสซาลามเสนอขอแต่งตั้ง นายเปงจี้รัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปงจี้รัน ฮาจี ซัลเลฮ์ (Mr. Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salleh) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเนการาบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายฮาจี อีซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป (Mr. Haji Ismail bin Haji Abd Manap) ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า นายเปงจี้รัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปงจี้รัน ฮาจี ซัลเลฮ์ ปัจจุบันอายุ ๖๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา-ประวัติศาสตร์ และสาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยอัลลิสสรหาซฮามัจเจอร์ เป็นนักการทูตอาวุโสที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ จนได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการต่างประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลามให้ต่ออายุราชการ แม้จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตเนการาบรูไนดารุสซาลามประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้อำนวยการ กรมเศรษฐกิจพหุภาคี กระทรวงการต่างประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม และเอกอัครราชทูตเนการาบรูไนดารุสซาลามประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตเนการาบรูไนดารุสซาลามประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ นายเปงจี้รัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปงจี้รัน ฮาจี ซัลเลฮ์ มีทัศนคติที่ดีมากต่อประเทศไทยและสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับพื้นฐาน โดยเคยประจำการในตำแหน่งเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตเนการาบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๓๓ - ๒๕๓๘ ดังนั้น การแต่งตั้ง นายเปงจี้รัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปงจี้รัน ฮาจี ซัลเลฮ์ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเนการาบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย จึงน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเนการาบรูไนดารุสซาลามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงได้ตรวจสอบประวัติของนายเปงจี้รัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปงจี้รัน ฮาจี ซัลเลฮ์ แล้ว ไม่ปรากฏข้อมูลและพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแต่อย่างใด

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความต่อเนื่องและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงสมควรที่รัฐบาลไทยจะให้ความเห็นชอบให้นายเปงจี้รัน ฮาจี ซาฮารี บิน เปงจี้รัน ฮาจี ซัลเลฮ์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเนการาบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้ว ขอได้โปรดยกเลิกชั้นความลับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กรมพิธีการทูต

กองแบบพิธี

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๘๐ (ณัฐริกา ๐๙ ๒๒๖๙ ๑๑๐๙)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protocol02@mfa.go.th

(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)

รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ล้น

n